

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này, với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin....

LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN VI

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Trong Chúa, chúng con được thực hiện, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời.

Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng Mầu nhiệm Vượt Qua.

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hôn hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tời bàn tiệc Nước Trời và ban dồi dào sức sống mới, xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hằng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin....

BÀI ĐỌC I (Is 45, 1.4-6)

Trích sách Tiên tri Isaia

Đức Chúa phán với kẻ Người đã xúc dầu, với vua Ky-rô

- Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó,

Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa.

Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp, và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en,

Ta đã gọi người đích danh, đã ban cho người một tước hiệu, dù người không biết Ta.

Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta.

Dù người không biết Ta, Ta đã trang bị cho người đầy đủ,

để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta.

Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA (Tv 96, 1 và 3.4+5.7+8)

Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu !
kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

2. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,
khả tôn khả úy hơn chư thần, vì chư thần các nước thủy đều hư ảo,
còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao.

3. Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang,
Hãy bung lễ vật, bước vào tiền đình Chúa
hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

BÀI ĐỌC II (1 Tx 1, 1-5b)

Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện, và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Thừa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM (Mt 22, 15-21)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến, xác tín vào Thiên Chúa là Cha của nhân loại, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

+ CD: **Những ai trở về với Thiên Chúa sẽ được tràn đầy ân sủng cứu độ.**

1. Lạy Chúa, xin hướng tâm hồn của chúng con để chúng con biết rằng sự tồn tại của chúng con là của Thiên Chúa ban cho. Xin cho những việc làm hàng ngày của chúng con phù hợp với thánh ý của Chúa.
2. Lạy Chúa, nhân ngày Thế giới Truyền giáo chúng con hợp tâm khẩn cầu. Thế giới hiện nay đang đối mặt với khủng hoảng hòa bình, xin cho dân Chúa chứng tỏ tình yêu của Chúa qua sự tham gia và giao lưu, ngõ hầu phục vụ và đáp ứng nhu cầu của mọi người.
3. Lạy Chúa, xin ra tay giúp đỡ những người bị loại trừ do cuộc tranh chấp quyền lực trên trái đất. Xin cho phẩm giá sự sống được Thiên Chúa tạo lên luôn được bảo vệ và sự tự do được phục hồi.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Cha, chúng con cầu nguyện trong niềm vui sống theo thánh ý Cha. Xin cho chúng con được Chúa Kitô con một Cha điu dắt để tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người / hầu chứng tỏ tình yêu của Chúa trong mối tương quan với mọi người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN 年間第29主日 A年

Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da;
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa" (Mt 22,21)



Tranh : “đồng xu của Hoàng đế”
Tác giả: Domingos Sequeira (1790)

Ngày Thế Giới Truyền Giáo
(khuyến góp)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
22.10.2023